

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน ที่ 25 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>แต่งตั้งโยกย้าย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เตรียมเสนอกรม.แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สธ. อีก 5 ตำแหน่ง ภายใน 2-3 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการระดับซี 9 คือ รองอธิบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอำนาจของปลัด สธ. ให้ยึดหลักความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ มีปัญญา มีพลังผลักดันสิ่งที่ดี และกำชับให้ตรวจสอบประวัติ ต้องไร้การทุจริต เพื่อไม่ให้คนไม่ดีขึ้นมาบริหาร</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขาธิการ รมว.สธ. กล่าวว่า รมว.สธ.กำชับเรื่องความซื่อสัตย์ โดยบุคคลใดที่ถูกร้องเรียน เรื่องทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ถ้ามีมูลให้ดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา ถ้าไม่ชัดเจนให้โยกย้ายสลับ สับเปลี่ยน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ประเด็นเรื่องบุคคลที่ถูกร้องเรียนทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ได้มอบให้ คณะทำงานชุดหนึ่งรวบรวมข้อมูลว่ามีใครบ้าง และมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จะให้เสร็จเร็วที่สุด เพื่อให้มีการแต่งตั้งช่วงเดือนกันยายนนี้</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p> <p>มติชน แนวหน้า</p>	<p><b>ใช้รพพยาบาลท่าครีบบอมบ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีใจใต้ใช้รพพยาบาลกู้ชีพของรพ.สต.ปะกาฮารัง มา วางระเบิดคาร์บอนบอมบ์หน้าโรงแรมเซาท์เทิร์น อ.เมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และ บาดเจ็บจำนวนมาก ว่า เป็นเรื่องที่น่าอึ้งการควบคุม ไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากร สาธารณสุขหรือไม่ ขึ้นอยู่กับฝ่ายความมั่นคงจะดำเนินการตรวจสอบ แต่การเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิตคนไป ทำลายชีวิตคนเป็นสิ่งที่น่าละอายมาก</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถของ รพ.สต.ที่ใช้ลำเลียงและส่งต่อผู้ป่วย มี คนขับ 2 คน แต่ยังไม่ได้อัศจรรย์ ฝ่ายความมั่นคงกำลังตรวจสอบอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้เชื่อมโยงเรื่องราวกับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ปัตตานี กล่าวว่า เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 30 ราย เสียชีวิต 1 ราย สามารถ กลับบ้านได้แล้ว 15 ราย เหลือนอนพักรักษาตัวในรพ. 15 ราย โดยมีอาการสาหัส 4 ราย รายแรกมีสะเก็ดระเบิดฝัง อยู่ที่สมอง ทำให้เนื้อสมองถูกทำลาย ได้รับการผ่าตัดแล้ว แต่อาการยังต้องเฝ้าระวัง อีก 2 ราย ลำไส้เล็กขาดได้รับการ ผ่าตัดแล้ว อาการดีขึ้นรอการฟื้นตัว และรายสุดท้ายมีสิ่งแปลกปลอมเข้าที่ดวงตา 1 ข้าง ส่งตัวไปรักษาที่รพ.สงขลา นครินทร์ สำหรับรถที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเป็นของรพ.สต.ปะกาฮารัง ต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก่อน และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รพ.ปัตตานี ที่สามารถเข้าไปดูแลสถานที่เกิดเหตุได้ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งรพ.ทุกแห่ง ใน จ.ปัตตานี มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นอย่างดี</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แถลงว่า จาก การตรวจสอบพบว่า รถที่คนร้ายนำมาก่อเหตุคาร์บอนบอมบ์จุดที่ 2 เป็นรพพยาบาลของรพ.สต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ. ปัตตานี ซึ่งขโมยมาจากหน้าบ้านของพนักงานขับรถ การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายรับไม่ได้ เพราะรพพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ แต่กลับถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงนำมาเป็นเครื่องมือกระทำความผิด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>น้ำท่วมภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว จ.ร้อยเอ็ดมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้พ.ร้อยเอ็ดน้ำท่วมสูงครึ่งเมตร ขณะที่จังหวัดริมน้ำโขงยังต้องเฝ้า ระวัง โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากพายุ ไชนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ตาก และเลย ผู้เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 3 ราย โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ปัจจุบัน อ.เวียงสา จ.น่าน น้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 วัน</p> <p>ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา มีการคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 24-26 ส.ค. ว่า ประเทศไทยจะมีฝนตก ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรในวันที่ 27-30 ส.ค.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งวิศวกรดูความเสียหายของรพ.สต. 7 แห่ง ใน จ.น่าน หลังถูกน้ำท่วม ได้แก่ 1.รพ.สต.ม่วงดี 2.รพ.สต.จอมพระ 3.รพ.สต.ป่าคา 4.รพ.สต. ท่านาว 5.รพ.สต.ป่าเลหวหลง 6.รพ.สต.น้ำบัว และ 7.รพ.สต.ไหล่น่าน ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มูลค่าแห่งละประมาณ 1-2 หมื่นบาท ส่วนเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ไม่ได้รับความเสียหาย ทุกแห่งสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ได้ให้ทีมวิศวกร 2 ทีม ฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.น่าน้อย จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่ฝั่งเหนือ โดยมีสถานบริการสาธารณสุขเสี่ยงได้รับผลกระทบ 7-8 แห่ง ได้ขนย้ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ไว้ที่ปลอดภัยแล้ว</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>แผ่นดินไหว</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานตรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการายงานเหตุแผ่นดินไหวระดับ 6.2 แมกนิจูด ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเปรูจา ในแคว้นอุมเบรีย ประมาณ 76 กิโลเมตร และลึกลงไปใต้ดินเพียง 10 กิโลเมตร ล่าสุดยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ 368 คน เสียชีวิต 159 ศพ</p> <p>-นอกจากนี้ มีรายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 แมกนิจูด ที่ประเทศเมียนมา ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทางตะวันตกของเมืองจ๊อค ทางภาคกลางของประเทศ พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย สลุดเจดีย์เมืองพุกามเสียหายเกือบ 200 องค์ แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ที่พื้นที่ภาคเหนือบางส่วน โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ รวมถึง ใจกลาง กทม.</p>
เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน	<p><b>หมอนวดแผนไทยโดนจำกัดสิทธิ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุเกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นำรายชื่อผู้ประกอบการและผู้ให้บริการหมอนวดแผนไทย 5,490 คน ยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี 2559 ที่จะมมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย. นี้ ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากกำหนดให้ผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือหมอนวดแผนไทย ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายปีให้กระทรวงมหาดไทย และกรม สบส. เพื่อขอใบอนุญาต จากเดิม พ.ร.บ.สถานบริการปี 2509 ให้เสียค่าธรรมเนียมแค่กระทรวงมหาดไทย และยังคงกำหนดให้ต้องมีผู้ดำเนินการหรือผู้จัดการ ซึ่งต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเดือนละ 15,000 บาท ที่สำคัญ ได้กำหนดให้หมอนวดต้องเข้ารับการอบรมจาก สบส. จึงสามารถประกอบวิชาชีพได้ แต่ขณะนี้รับรองการนวดเพียง 2 หลักสูตร ทำให้กระทบหมอนวดหลักสูตรอื่นๆ หลายแสนคน เพราะจะถือว่าเป็นหมอนวดผิดกฎหมาย</p> <p>นอกจากนั้น ยังไม่มีมาตราใดที่มีข้อความคุ้มครองการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธบำบัดรักษาสุขภาพของการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกและกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้ตรวจฯ มีข้อเสนอไปยังกรม.ให้ตรวจสอบการทำงานของ สบส. และปรับแก้ พ.ร.บ.ดังกล่าว และให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่</p>
สยามรัฐ คอลัมน์กระแสสุขภาพ	<p><b>ฟ้าทะลายโจร</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพฟ้าทะลายโจรแคปซูลในท้องตลาดปี 58 ว่าคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน น้ำหนักผงยาไม่ตรงกับที่แจ้งในฉลาก ถึงร้อยละ 52 จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบควบคุมให้ถูกต้องก่อนออกจำหน่าย</p>
แนวหน้า สยามรัฐ	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจิณะ อธิบดีกรมควบคุมโรค สรุปภาพรวมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ว่า ขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ 1.ประเทศไทยยังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 2.หลังดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นก็จะสามารถควบคุมโรคให้สงบได้ในเวลาที่เหมาะสม 3.ยังไม่พบการระบาดที่ต่อเนื่อง ยาวนาน และ 4.ยังไม่พบผู้ป่วยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรคใช้ชีกาส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการของโรคไม่รุนแรง ไม่มีอันตรายถึงเสียชีวิต มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ</p>
MGR Online	<p><b>ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยทำระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ตโฟน เชื่อมโยงข้อมูลรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ประชาชนทุกสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ ภายใต้กฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลร่วมกับการใช้เลขบัตรประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<b>โรคพยาธิใบไม้ตับ</b> -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้การทำงาน ภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้คนไทยปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวหน้า	<b>ประชุมวิชาการด้านสารสนเทศ</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมมือกับองค์กรด้านสารสนเทศระบบดูแลสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โลกวันนี้	<b>ลงนาม MOU เลี้ยงลูกด้วยนมแม่</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. จะเป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการที่โรงแรมปรีnce พาเลซ
ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก. ตอบจดหมาย	<b>การส่งเสริมคุณภาพเด็ก</b> -เสนอจดหมายจาก คุณวรรณ ระบุว่า อยากให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างเด็กไทย ให้ไอคิวเกินร้อย เพราะที่ผ่านมาเด็กไทยยากจน เข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขมูลฐาน และยังมีปัญหาเรื่องการรับรู้ การเรียน สมาธิสั้น ซึ่งถ้ามีการคัดกรองตั้งแต่เด็ก และส่งเสริม แก้ไขให้ถูกต้อง เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
กรุงเทพธุรกิจ	<b>ศิลปะบำบัด</b> -เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ว่า มีโอกาสมากที่จะรู้สึกเครียด วิตกกังวล ว้าวุ่น และเปล่าเปลี่ยว ซึ่งจะมีผลทำให้สมองเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เป็นปัจจัยนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์ แต่ถ้าได้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์ รู้สึกมีคุณค่า และมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น งานศิลปะ วาดภาพระบายสี ก็จะช่วยกระตุ้นให้สมองยังทำงานอยู่ เป็นการป้องกันสมองเสื่อมที่ดีที่สุด
เว็บไซต์เดลินิวส์	<b>ตรวจสอบไขปลอม จ.พิษณุโลก</b> -เสนอข่าว ชาวบ้าน จ.พิษณุโลก นำไขไก่มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สงสัยว่าจะเป็นไขปลอม เนื่องจากต้มรับประทานแล้วท้องเสีย เยื่อเปลือกไขคล้ายพลาสติก หลังจากการตรวจสอบพบว่าเป็นไขไก่จริง แต่เป็นลักษณะของไขไก่เก่า และอาจมีการเก็บไขในอุณหภูมิที่สูงกว่า 45 องศาทำให้ไขเสื่อมคุณภาพได้
ไทยรัฐ	<b>สาวทอมผ่าตัดเต้านมออกเพิ่มขึ้น</b> -เสนอข่าว นพ.อภิชาติ อังสัพพัทธ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการทำศัลยกรรมแปลงเพศมากขึ้น ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ส่วนใหญ่จะแปลงเพศจากชายเป็นหญิง กรณีผู้หญิงแปลงเพศไปเป็นผู้ชายมีไม่มาก ส่วนมากจะนิยมผ่าตัดหน้าอกออกมากกว่า โดยพบเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 30 เท่า
แนวหน้า คอลัมน์ ทัวถิ่นไทย	<b>เตือนระวังเห็ดพิษ</b> -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ์ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวเตือนประชาชนที่เก็บเห็ดมาบริโภคและขาย ให้ระวังอาจเก็บเห็ดพิษมาจำหน่าย ไม่ควรเก็บเห็ดที่ไม่เคยกิน มีสีส้มสดใสสวยงาม
ไทยรัฐ	<b>มก.พัฒนาเจลแต้มสิวสมุนไพร</b> -เสนอข่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามข้อตกลงอนุญาตให้บริษัท เอิร์บ รีพับบลิค จำกัด ใช้สิทธิบัตรผลงานวิจัย “เจลแต้มสิวสมุนไพร” ซึ่งจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบ ต้านแบคทีเรียและเชื้อรา
มติชน	<b>งานเดิน-วิ่งป้องกันโรค NCDs</b> -เสนอข่าว 27 สิงหาคม กรมควบคุมโรค ร่วมกับ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินฯ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมทางกายป้องกันโรค NCDs ที่ค่ายอดิสร จ.สระบุรี
บ้านเมือง คอลัมน์ ขว่าย่อยกีฬา	<b>งานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ</b> -เสนอข่าว พ.ต.อ.นพล สุขบุญคง ผกก.สน.เตาปูน แลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สก๊อปปีไอ มินิมาราธอน ในวันที่ 25 ก.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p><b>ใช้เทคโนโลยี AR ให้ความรู้สุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ในปี 2559 อย.มีการนำเทคโนโลยี AR มาช่วยเสริมในการเรียนการสอน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคของเด็กนักเรียน โดยแสดงผลในรูปแบบการ์ตูน Animation 2D และ 3D เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานควบคู่กับความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย</p>
เดลินิวส์	<p><b>สถิติการตายจากบาดเจ็บทางถนน</b></p> <p>-เสนอบทความ รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของไทย พบว่า ทุกๆ 24 นาทีจะมีคนเสียชีวิตบนท้อง ถนนอย่างน้อย 1 คน จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำสุดคือกรุงเทพมหานคร สูงสุดได้แก่ จ.ระยอง WHO ประเมิน การการตายจากการบาดเจ็บทางถนนของประเทศไทยอยู่ที่ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p><b>ชิลีเตือนดูยางจีนมีปัญหา</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชิลีออกประกาศเตือนประชาชนระหว่างตรวจสอบปัญหาที่พบในดูยางอนามัย “โคจู” ที่ผลิตจากประเทศจีน หลังได้รับรายงานว่า ดูงแตกระหว่างใช้งานและมีขนาดเล็กเกินไป ขณะที่โคจูแกลงผ่านเพ ซนุกัว ผลิตภัณฑ์ดูยางอนามัยดังกล่าวผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

